



รัฐเดินหน้าสร้างผลงาน

ประเทศไทยภายใต้การบริหารงานของนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ที่ชื่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่อย่างมากมายพอสมควรไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา รวมไปถึงปัญหาความแตกแยกและความแตกต่างในระหว่างชนชั้นของประชากร 66.8 ล้านคน ที่ยังมีอยู่มากมายหลายเรื่องและจากการสำรวจความเห็นของประชากรจาก 4 โพลส์ในกทม.คือ ซูเปอร์โพล,นิด้าโพล,กรุงเทพโพลส์และสวนดุสิตโพล

ในรอบสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม 2563 แม้ทราบว่าคุณภาพในตัวของคุณพลเอกประยุทธ์ดีกว่าฝ่ายค้านและฝ่ายค้านก็ตามแต่รัฐบาลต้องเดินหน้าสร้างผลงานดีๆ ให้ออกมาแบบเร็วๆ ให้ออกมาทันใจประชาชนด้วยเพราะเมืองไทยเรานั้นถูกแบ่งแยกออกเป็นส่วนๆ มาก ฝ่ายตรงข้ามกับพลเอกประยุทธ์นั้นมีมากมายทั้งนักการเมืองที่มีกระจ่ายออกไปทั่วประเทศและมีทั้งข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชนกับประชาชนที่นิยมในระบบบทักษิณยังมีอยู่อีกคับคั่ง

หากรัฐบาลพลาดท่าลงเมื่อใดเป็นถูกโจมตีอัดอย่างหนักอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทหรือปล่อยให้ฝั่งตรงข้ามเป็นอันตราย จากผลการสำรวจของ 4 โพลส์ในสัปดาห์นี้พบว่า ประชาชนร้อยละ 78 ยังให้ความสำคัญเรื่องปากท้องมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 71 ให้ความสำคัญเรื่องไวรัสโควิด-19 ร้อยละ 64 ให้ความสำคัญเรื่องปัญหาอาชญากรรม ร้อยละ 59 ให้ความสำคัญเรื่องการเมืองและร้อยละ 58 ให้ความสำคัญเรื่องธุรกิจท่องเที่ยว

ในขณะที่ความเคลื่อนไหวของบรรดาพลซม็อบภายในรั้วมหาวิทยาลัยทั่วประเทศหลายร้อยแห่ง ก็ยังคงมีอยู่ตลอดแต่จำนวนนิสิตนักศึกษาที่เห็นด้วยกับการยุบส่งเสริมของนักการเมืองที่นิยมทักษิณนั้นยังไม่สามารถจูงใจให้นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ที่มีมากกว่า 400,000 คนทั้งในระดับปริญญาตรี,โทและเอกให้มาร่วมเป็นปริมาณมากได้เพื่อนำไปสู่การออกมาเดินขบวนนอกมหาวิทยาลัยเป็นแสนๆ คนเหมือนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เมื่อเกือบ 40 ปีที่แล้ว

เรื่องนำห้วงนอกจากนี้ก็คือกลุ่มคนที่นิยมทักษิณ ได้พยายามสร้างเงื่อนไขเพื่อนำไปสู่การปะทะกันจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองที่อาจจะก่อให้เกิด Thai Civil War เหมือนสถานการณ์ในสมัยสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกาในระหว่างปี 1861 ถึง 1865 หรือสงครามกลางเมืองในสหพันธรัฐยูโกสลาเวีย ในทศวรรษ 1990 ที่คนชาติเดียวกันจับอาวุธมาเข่นฆ่ากันเองยังผลให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทำลายสภาพเศรษฐกิจสังคมอย่างรุนแรงมาก

การป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงจากฝ่ายรัฐบาล นั้นต้องถือเป็นวัตถุประสงค์หลักในการบังคับใช้กฎหมายต้องระมัดระวังให้มาก อย่างไรก็ตาม ฝ่ายความมั่นคงต้องติดตามดูสถานการณ์ของฝ่ายตรงข้ามแบบใกล้ชิดชนิดไม่ให้พลาดสายตาดูอย่าประมาทเป็นอันตรายเพราะอาจจะเกิดเหตุที่มาจากน้ำผึ้งหยดเดียวได้แบบที่คาดไม่ถึงได้ทุกเมื่อ

ประการที่สำคัญที่สุดคือรัฐบาลต้องให้ความสนใจ และกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาทุก ๆ จุดแบบเร่งมือทำงานพร้อมทั้งรัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับประชาชนในทุก ๆ กลุ่มและไม่แบ่งเขาแบ่งเราเหมือนสมัยทักษิณเคยได้ทำไว้รัฐบาลต้องกล้าทุ่มกล้าไ้งบประมาณมาแก้ปัญหาให้ประชาชนแล้วรัฐบาลก็จะชนะใจประชาชนคนไทยได้ในที่สุด